
 
 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำป พ.ศ. 2566 

วันท่ี 25  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2566 
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย 

 
ผูมาประชุม 

 
ผูเขารวมประชุม 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ 

๑ นางอนงค บุญเรือง นักวิชาการตรวจสอบภายใน อนงค บุญเรือง 

2 นายชัยชนะ ภาระจำ เลขานุการนายก อบต. ชัยชนะ ภาระจำ 

3 นางหนึ่งนุช แสนบาน นกัวิเคราะหนโยบายและแผน หน่ึงนุช แสนบาน 

4 นางพงษสิร ิ ปยะมาน นักประชาสัมพันธ พงษสิริ ปยะมาน 

5 นางพรอารีย เสมอเชื้อ ผูอำนวยการกองคลัง พรอารีย เสมอเชื้อ 

6 นายอิสสระ ธีรธรรมปญญา เลขานุการสภาฯ อิสสระ ธีรธรรมปญญา 

7 นายอุทัย วิรัตนเกษม นายก อบต.จำปาหวาย อุทัย  วิรัตนเกษม 

8 นายสมชาย  ขวัญใจ รองนายก อบต.จำปาหวาย สมชาย ขวัญใจ 

เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
-  เมื่อที่ประชุมพรอมแลว   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย       ได 
   กลาวเชิญนายดุสิต ทาทอง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย หมูที่ 7  จุด    
   ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย    
-  จากนั้นกลาวเชิญนายบุญเรือง ศรีเมือง ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย  

       เพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระกำหนด 
 

ลำดับ ช่ือ - สกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ 

๑ นายบุญเรือง ศรีเมือง ประธานสภา อบต. บุญเรือง ศรีเมือง 

๒ นายจำรัส พันธกิ่ง สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 2 จำรัส พันธก่ิง 

๓ นายเสาร อินปนตา สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 3 เสาร อินปนตา 

๔ นายนิรันดร ขวัญใจ รองประธานสภา อบต. นริันดร ขวัญใจ 

๕ นายนพรัตน ทาทอง สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 5 นพรัตน ทาทอง 

๖ นายธวัชชัย บุญเกง สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 6 ธวัชชัย บุญเกง 

๗ นายดุสิต ทาทอง สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 7 ดุสิต ทาทอง 

๘ นายจันทร ศรีชัยอินทร สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 9 จันทร ศรีชัยอินทร 

๙ นายเรืองศักดิ์ ตื้อคำ สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 4 เรืองศักดิ์ ตื้อคำ 

๑๐ นางเสารแกว วงคขัติย สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 10 เสารแกว วงคขัติย 

๑๑ นางอัมพร ไชยทอง สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 11 อัมพร ไชยทอง 

๑๒ นายประหยัด จอมภา สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 13 ประหยัด จอมภา 

๑๓ นายราชันย จุมปูเครอื สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 8 ราชันย จุมปูเครือ 
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานสภา อบต. แจงใหทราบ 
ประธานสภา อบต.  ประกาศอำเภอเมืองพะเยา เรื่อง เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลจำปา

หวาย สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำป 2566 
  ดวยนายกองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย ไดย่ืนคำรองตอนายอำเภอเมือง

พะเยาขอเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย สมัยวิสามัญ สมัยที่  1 
ประจำป 2566 มีกำหนด 1 วัน ในวันที่ 25 กันยายน 2566 เพื่อขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจาย กรณียังไมไดกอหนี้ผูกพัน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตอสภา
องคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย 

  อำเภอเมืองพะเยา พิจารณาแลวอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 55 แหง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบรหิารสวนตำบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น 
พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ขอ 22 จึงประกาศเรียกประชุมสภา
องคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำป 2566 ในวันท่ี 25 
กันยายน 2566 ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย จึงประกาศให
ทราบโดยท่ัวกัน  ประกาศ ณ วันที่  12 กันยายน 2566 ลงชื่อ นายนิกร ยะกะจาย 
นายอำเภอเมืองพะเยา 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว   
   2.1 การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำป 2566 วันที่ 9 สิงหาคม 2566  
ประธานสภา อบต.  ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจรายงานการประชุมสมัย 

ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำป พ.ศ. ๒๕๖6 วันท่ี 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖6 ไปแลว 
มีทานใดจะแกไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม หากไมมีขอมติครับ 

ที่ประชุม         - ไมมีการแกไข  มีมติรับรอง      11 เสียง 
 ไมรบัรอง      -     เสียง 

   งดออกเสียง              2      เสียง 
 

 2.2 การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 2 ประจำป 2566 เมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม  
                2566  

ประธานสภา อบต.  ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจรายงานการประชุมสมัย 
ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำป พ.ศ.๒๕๖6 วันท่ี 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖6 
ไปแลว มีทานใดจะแกไขหรอืเพ่ิมเติมอีกหรือไม หากไมมีขอมตคิรับ 

ที่ประชุม         - ไมมีการแกไข  มีมติรับรอง      11 เสียง 
 ไมรบัรอง      -     เสียง 

   งดออกเสียง              2      เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
3.1 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566  
กรณียังไมไดกอหนี้ผูกพัน 

ประธานสภา อบต.  ตอไปเปนญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 
กรณยีังไมกอหนี้ผูกพัน ขอเชิญทางฝายบริหารไดชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุมดวยครบั  
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นายสมชาย ขวัญใจ  ผมนายสมชาย ขวัญใจ รองนายกองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย ไดรับ
มอบหมายจากทานนายกองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย ไดนำเรียนรายละเอียดของ
บัญชีขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 กรณียังไมไดกอ
หนี้ผูกพันดังนี้   

  หลักการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การกันเงนิ  

  ขอ 59 ความวา ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอ
หนี้ผูกพันแตมีรความจำเปนจะตองใชเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงาน
ขออนุมัติกันเงนิตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 

  กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหน่ีงแลว หากองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินยังมิไดดำเนินการกอหนี้ผูกพัน ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดอีกไมเกินหนึ่งปตอ
สภาทองถ่ิน หรือกรณีมีความจำเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวท่ีทำใหลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือ
ขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่นแลวแตกรณี และโครงการดังกลาวตอง
มีวัตถุประสงคเดิมตามที่ไดรับอนุมัติใหกันเงินไว 

  กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจายจากเงินดังกลาว 
ใหเงินจำนวนนั้นตกเปนเงนิสะสม 

  ขอ 59/2 ความวา การขอขยายเวลาเบิกจายเงินตามหมวดน้ี ใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดำเนินการกอนสิ้นระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหกันเงินหรอืขยายเวลาเบิกจายเงนิ  

  เหตุผล 
ตามที่องคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย ไดอนุมัติบัญชีโอนเงินงบประมาณ

รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง แลว
นั้น  แตองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย ไมสามารถดำเนินการกอหน้ีผูกพันรายจาย ใน
หมวดรายจายดังกลาว ไดทันในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องจากยังไมไดดำเนินการ
จัดหาพัสดุตามระเบียบ ฯ จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณเปนรายจาย ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 กรณีไมกอหนี้ผูกพัน ตอสภาองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย  

รายละเอียดตามบัญชีขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ประกอบดวย 

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 
ประเภทรายจาย คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จำนวน 5 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 
1,337,000.00 บาท ดังนี้ 

1. โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 11 สายรองไผแจ (1) จำนวนเงิน
ที่ขอกัน 294,000.00 บาท 

2. โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 11 สายรองไผแจ (2) จำนวนเงิน
ที่ขอกัน 188,000.00 บาท 

3. โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมูท่ี 2 สายทุงหลวง จำนวนเงินที่ขอกัน 
212,000.00 บาท 
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4. โครงการลงหินคลุกถนนเพ่ือการเกษตร หมูที่ 10 สายทุงเพลิง จำนวนเงินท่ีขอ

กัน 395,000.00 บาท 
5. โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร สายเหมืองลึก จำนวนเงินที่ขอกัน 

248,000.00 บาท  
- แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดคาครุภัณฑ 

ประเภทรายจาย ครุภัณฑโรงงาน จำนวน 1 โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 2,500,000.00 
บาท ดังนี้ 

1. โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ จำนวนเงินที่ขอกัน 2,500,000.00 บาท 
- แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดคาที่ดินและ

สิ่งกอสราง ประเภทรายจาย คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ  จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ
ทั้งสิ้น  817,900.00 บาท ดังนี้ 

1. โครงการกอสรางที่พักคนงานจัดเก็บขยะ จำนวนเงินที่ขอกัน 190,000.- บาท 
2. โครงการกอสรางอาคารติดตั้งเตาเผาขยะ จำนวนเงินที่ขอกัน  627,900.- บาท 

    รวมวงเงินงบประมาณที่ขอกันท้ังสิ้น จำนวน  4,654,900.00 บาท    
ประธานสภา อบต.  ที่ประชุมทานใดมีขอซักถามประเด็นใดหรือไม หากไมมีผมขอมติที่ประชุมในการให

ความเห็นชอบ อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรณียัง
ไมไดกอหนี้ผูกพัน จำนวน 8 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น  4,654,900.00 บาท ขอมติที่
ประชุมโดยการยกมือครับ 

ที่ประชุม   มีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรณียังไม 
ไดกอหนี้ผูกพัน จำนวน  8 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น  4,654,900.00 บาท ดังน้ี 

- เห็นชอบ จำนวน   11  เสียง 
- ไมเห็นชอบ จำนวน     0   เสียง 
- งดออกเสียง จำนวน     2   เสียง 

 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ 
ประธานสภา อบต.  ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ  ที่ประชุมมีทานใดมีขอซักถามในประเด็นใด

หรือไม ขอเชิญครับ 
นายประหยัด จอมภา  ผมนายประหยัด จอมภา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย หมูท่ี 

13 จากงบประมาณดานโคงการพื้นฐานประเภทถนนหนทาง จากงบประมาณจายขาดเงิน
สะสม  การโอนตั้งจายจากเงินเหลือจายประจำปงบประมาณ 2566 รวมถึงโครงการที่บรรจุ
ในขอบัญญัติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 นั้นปรากฏวามีโครงการใหสำหรับ 10 
หมูบานเทานั้น สวนหมูบานที่เหลือที่ไมไดการจัดสรรงบประมาณนั้น ผมขอคำตอบจากทาน
ผูบริหารดวยวาจะจัดสรรงบประมาณใหเมื่อใดครับ  และอีกประเด็นหน่ึง คือโครงการ
กอสรางถนนภายในหมูบานของหมูที่ 13 จำนวน 5 ตรอกนั้น แตละสายก็วัดกันหลายรอบ
แตไมสุดสาย 

นายเสาร อินปนตาม  ผมนายเสาร อินปนตา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย หมูที่ 3 
สำหรับโครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบานลุงสวัสด์ิ เนื่องจากความยาวของถนนซึ่งไมสุด 
สายยังขาดอยูอีกเกลือบ 2 เมตร จึงอยากจะถามฝายบริหารวามีแนวทางจะแกไขปญหา
อยางไร 
 
 



 
5 

 
นายประชันย จุมปูเครือ  ผมนายประชันย จุมปูเครือ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย หมูที่ 

8 จากที่ทานสมาชิกหมูที่ 13 และหมูที่ 3 ไดนำเรียนไปนั้น  ซึ่งในหมูที่ 8 ก็มีปญหาในเรื่อง
ของการวัดระยะทางท่ีไปไมสุดสายเหมือนกันครับ อยางไรก็ขอฝากทางฝายบริหารได
ตรวจสอบความถูกตองใหดวยครบั เมื่อจะไดไมใหเกิดปญหาขางหนาตอไปครับ 

นายสมชาย ขวัญใจ   ผมนายสมชาย ขวัญใจ รองนายกองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย ขอตอบขอ
ซักถามทานสมาชิกในประเด็กแรกดังน้ีครับ เนื่องจากวาในปงบประมาณ 2566 มีเงินเหลือ
จายจากการบริหารงานประจำแลว จึงไดนำเงินสวนนั้นไปดำเนินการโอนเพ่ือดำเนินการ
ขยายเขตประปา จำนวน 1,693,371.00 บาท ซึ่งการโอนงบประมาณน้ัน เปนการอุดหนุน
การประปาสวนภูมิภาคจังหวัดพะเยา และเปนอำนาจของผูบริหาร และเงินเหลือจายอีก
จำนวนหนึ่ งน ำมาใช ในด านการบริห ารหารด าน โครงสรางพื้ น ฐ านอี ก   จำนวน 
1,337,000.00  บาท  รวมทั้งไดจายขาดเงินสะสม ไปอีกจำนวน  5,697,000.00  บาท 
และในสวนของขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป  2567  เปนงบประมาณสำหรับ
ดำเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐานอีก 6,629,900.00 บาท   ทั้งนี้ดวยงบประมาณที่มีจำกัด
และอาจยังไมครอบคลุมไดทุกหมูบาน แตสวนใหญแลวก็ถือวาประชาชนไดรับผลประโยชน
มากแลวครับ  อยางไรก็ดีในการจัดสรรงบประมาณดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนหมูบานท่ี
เหลือก็จะไดรับการจัดสรรงบประมาณอยางแนนอนครบั และสำหรับอีกประเด็นในเรื่องของ
ความยาวของถนนที่ไมสุดสายนั้น อยางไรผมก็จะขออนุญาตไปสอบถามรายละเอียดท่ีชัดเจน
กับทางกองชางเสียกอนและไดจะมาใหความกระจายกับทานสมาชิกไดครับ ขอบคุณครับ 

นายอุทัย วิรัตนเกษม   ผมนายอุทัย วิรัตนเกษม นายกองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย ผมตองขอทำ
ความเขาใจกับทางทานสมาชิกทุกทานกอนวา การเสนอโครงการเพื่อของบประมาณในการ
ดำเนินงานของแตละหมูบานนั้น ขอใหเรียงลำดับความสำคัญกอนหลังและทุกๆโครงการนั้น
ตองเปนความตองการท่ีผานความเห็นชอบจากการประชาคมหมูบานนั้นๆแลว ไมใชเพียง
เพราะวาทานสมาชิกเปนผูนำหมูบานแลวจะคิดจะเสนอโครงการข้ีนกันมาเองได ซึ่งอาจจะไม
สอดคลองกับความตองการของคนทั้งหมูบานได อยางไรก็ตามขอใหทุกทานถือเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติของการเสนอโครงการตางๆ เขามาในคราวตอๆไปดวย ทั้งนี้ก็เพ่ือความชัดเจน
ในการที่จะแกไขปญหาความตองการของชาวบานไดถูกตองท่ีสุด และสำหรับงบประมาณใน
การดำเนินงานนั้น อยางไรก็ตองดูท่ีความเหมาะสมและสถานะการเงินการคลังของ อบต.เปน
หลักดวย และสำหรับตัวผมเองเปาหมายหลักก็คืออยากจะเขาไปแกไขปญหาความตองการ
ของชาวบานใหไดมากและใหครอบคลุมมากที่สุดอยูแลวครับ ขอบคุณครบั  

ประธานสภา อบต.  ที่ประชุมมีทานใดจะอภิปรายหรือซักถามในประเด็นใดอีกหรือไม หากไมมีผมขอปด
การประชุมเพียงเทานี้ ขอขอบคุณทุกทานที่เสียสละเวลาเขารวมประชุมในครั้งนี้ครับ 

ปดประชุมเวลา  11.30 น. 

ลงชื่อ    อิสสระ  ธีรธรรมปญญา    ผูจัดทำรายงานการประชุม      
               (นายอิสสระ  ธีรธรรมปญญา )                                 

                     เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบล      
    
                
 

                                                    ลงชื่อ       บุญเรือง  ศรีเมือง      ผูรับรองรายงานการประชุม 
                      ( นายบุญเรือง  ศรีเมือง  ) 
               ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล 


